



ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๓๕๘๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

เรียน นายอำเภอสูงเม่น นายอำเภอร้องกวาง และนายอำเภอวังชิ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ ๒๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ลักษณะงานในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัด และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๓๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต หรือการดำเนินการงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคำสั่งของทางราชการ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงมีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ฯ ในวันที่จันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๓



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ที่ ๒๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มีภารกิจที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก และการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หลากหลายต้องดำเนินการให้ทันห้วงเวลาตามหนังสือและข้อสั่งการ ดังนั้น เพื่อให้การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบ เกิดความคล่องตัว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการย้ายสับเปลี่ยน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัด และคำสั่ง จังหวัดแพร่ ที่ ๓๓๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต หรือการดำเนินการที่ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคำสั่งของทางราชการ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมอบหมายให้ข้าราชการ จำนวน ๔ ราย ปฏิบัติหน้าที่ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

บัญชีรายละเอียดมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ **๒๗** / ๒๕๖๗
ลงวันที่ **๑๕** สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่	
		ตำแหน่ง / สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดใหม่
๑	นายครรชิต นากิจ	- ท้องถิ่นอำเภอร่องวาง / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอร่องวาง	- ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอวังชิ้น
๒	นายเชิดพงศ์ สุวรรณรัตน์	- ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอวังชิ้น	- นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ / กลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่
๓	นายนิติพงษ์ เดือนเพ็ญ	- นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ / กลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่	- ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น
๔	นางสาวกนกพร ลำงาม	- นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ / กลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่	- ท้องถิ่นอำเภอร่องวาง / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอร่องวาง

หมายเหตุ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สีกา